



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรี่ยยุทธการ จำกัด
เรื่อง ขยายระยะเวลารับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาหาร ๔ และเอื้ออาหาร ๕

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรี่ยยุทธการ จำกัด ได้เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์ เอื้ออาหาร ๔ และเอื้ออาหาร ๕ โดยมีกำหนดปิดโครงการนี้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม การออมให้กับสมาชิก และเพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรี่ยยุทธการ จำกัด ชุดที่ ๔๑ ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลารับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์เอื้ออาหาร ๔ และเอื้อ อาหาร ๕ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขยายระยะเวลารับฝากเงินดังนี้

๑. กำหนดระยะเวลาในการขยายระยะเวลาการรับฝาก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับฝากดังกล่าว สหกรณ์อาจปิดโครงการ หรือ อาจขยายระยะเวลาในการรับฝาก แต่หยุดรับฝากเงินเพิ่ม สำหรับเงินที่รับฝากไว้แล้วจะคำนวณดอกเบี้ยให้ต่อไป ทั้งนี้สหกรณ์จะพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะเศรษฐกิจ หรือตามที่สหกรณ์เห็นสมควร

๒. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๒.๖๕ ต่อปี คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันและจะนำฝากเข้าบัญชี ให้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๓๐ กันยายน หากคำนวณดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชีแล้ว เงินรับฝากเอื้ออาหาร ๔ และเงินรับฝากเอื้ออาหาร ๕ มีจำนวนเงินฝากเกินกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สหกรณ์จะตั้งบัญชีเป็นเงินรอกจ่าย คืนให้กับสมาชิก และโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ๆ ของสมาชิกที่สามารถฝากได้หรือโอนเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้แก่สหกรณ์

๓. ในห้วงเวลาการขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินเพื่อปิดบัญชี หรือบางส่วนได้ แต่การถอนเงินฝากบางส่วนที่ไม่ใช่การถอนเพื่อปิดบัญชี หลังจากถอนเงินแล้ว ต้องมีเงินคงเหลือ ในบัญชีไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับฝาก ในกรณีนี้ที่สหกรณ์จะปิดโครงการนี้ จะออกประกาศ ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดระยะเวลาการรับฝากไม่น้อยกว่า ๓ เดือน สหกรณ์จะตั้งบัญชีเป็นเงิน รอกจ่ายคืนให้กับสมาชิกโดยไม่คำนวณดอกเบี้ยให้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับฝาก

๕. สมาชิกที่ไม่ประสงค์ที่จะฝากเงินต่อตามประกาศนี้สามารถถอนเงินเพื่อปิดบัญชีได้ โดยขอให้แจ้งปิดบัญชีได้ที่แผนกการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด โดยตรง หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘ ๕๑๐๑ ๗๕๘๑ ก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อสหกรณ์จะได้เตรียมการ ในการบริหารเงินต่อไป ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งถอนเงินเพื่อปิดบัญชี สหกรณ์จะถือว่าสมาชิกสมัครใจที่จะ ฝากเงินต่อไปตามประกาศนี้

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ

ณ

วันที่



กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลเรือตรี



(พนม ควบประดิษฐ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด